

ระเบียบวาระการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพงษ์ ใจโชติ	ประธานสภา	สมพงษ์ ใจโชติ	
๒	นายธิดช เจริญศรีเมือง	เลขานุการสภาฯ	ธิดช เจริญศรีเมือง	
๓	นางสาวบุญช่วย มูลจัต	สมาชิก หมู่ ๑	บุญช่วย มูลจัต	
๔	นางสุพิชญ์ เหล่ามาลา	สมาชิก หมู่ ๒	สุพิชญ์ เหล่ามาลา	
๕	นางสาวสุน บุตระเสมียน	สมาชิก หมู่ ๓	สุน บุตระเสมียน	
๖	นายประมวล ดวงธนู	สมาชิก หมู่ ๔	ประมวล ดวงธนู	
๗	นางสาวนวลอนงค์ ชาญพินิจ	สมาชิก หมู่ ๕	นวลอนงค์ ชาญพินิจ	
๘	นายพัต หงษ์โสภา	สมาชิก หมู่ ๗	พัต หงษ์โสภา	
๙	นายบรรลือ ศิริจันทร์	สมาชิก หมู่ ๘	บรรลือ ศิริจันทร์	
๑๐	นายนิสิต ไชยศรีษะ	สมาชิก หมู่ ๙	นิสิต ไชยศรีษะ	
๑๑	นางกัญญา มูลจัต	สมาชิก หมู่ ๑๐	กัญญา มูลจัต	

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม

๑. นายกฤษณพงศ์ คำศรี สมาชิก อบต.ใจดี หมู่ที่ ๑๑

๒. นายประยุทธ บุตรวงษ์ นิติกรชำนาญการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายอนุรักษ์ เพชรอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

๒. นายนิล ชาญพินิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

๓. นายไพรัตน์ สมานิช รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

๔. นายพงศกรณ รัชต์สุพลโชค เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

๕. นางจินดา เทพแสง ผู้อำนวยการกองคลัง

๖. นางจิตติมา ตองอบ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี

๗. นางสาวธรรณชนก ทองมนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๘. นางสาวสุธิดา ดวงเนตร นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

๙. นายขวัญชัย เหลี่ยมทอง นายช่างโยธาชำนาญงาน

๑๐. นางสาวนิภาพร ชาญพินิจ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

๑๑. นายสมจิต ไกรราม

เริ่มประชุม

เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายธิดช เจริญศรีเมือง

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน คณะผู้บริหาร ตามที่สภา

(เลขานุการสภาฯ)

อบต.ใจดีได้ทำหนังสือเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่สภาได้กำหนดสมัยประชุมเอาไว้ วันนี้มีข้อราชการที่จะเสนอให้ทางสภาได้พิจารณา สำหรับ

ที่ประชุม	วันนี้ก็จะมีทางท่านกฤษณพงศ์ คำศรี สมาชิก อบต. ม.๑๑ ได้แจ้งขออนุญาตลาต่อไปก็ขอเรียนเชิญท่านสมพงษ์ ใจโชติ ประธานสภา ได้จุด ฐูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยและนำสมาชิกสภาฯ สวดมนต์ เรียนเชิญครับ
นายสมพงษ์ ใจโชติ (ประธานสภาฯ)	สวดมนต์ ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานสภา ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปเรียนเชิญครับ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมครับ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับหนังสือเชิญประชุม ในวันนี้เนื่องจากมีวาระที่จะนำเสนอต่อสภาที่ทางท่านนายกได้เสนอญัตติ เปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างของหมู่ที่ ๖ ก็จะได้พิจารณาในวาระที่จะพิจารณาต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๑ ที่ประชุม	เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ตามที่ได้แจกสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ก็ขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ตรวจสอบ ตรวจสอบบันทึก รายงานการประชุม ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลได้ส่งให้ท่านประมาณ ๓ วันที่ผ่านมา มีท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมครั้งนี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุม ท่านสมาชิกท่านใดมีมติรับรองรายงานการประชุม โปรดยกมือครับ
ที่ประชุม	มีมติรับรอง ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม เรียนเชิญท่านนิสิต ไชยศรีชะครับ
นายนิสิต ไชยศรีชะ (ส.อบต.ม.๙)	เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านนายก คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของผมอยากจะนำเรียน ผมเองก็อยากเสนอกระทู้ถามแต่ทำหนังสือไม่ทัน ก็อยากจะกระทู้ถามสดจะได้ไหมครับ
ประธานสภาฯ	ก็อนุญาตครับ
นายนิสิต ไชยศรีชะ (ส.อบต.ม.๙)	ขอบคุณท่านประธานครับ ผมก็อยากจะกระทู้ถามเกี่ยวกับการบริหารซ่อมแซมไฟสาธารณะซึ่งช่วงที่ผ่านมามีปัญหาเกิดการล่าช้าก็เลยสอบถามคณะผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องไฟว่าจะบริหารจัดการอย่างไรซึ่งผมเองก็ขอเรียนปรึกษาในเรื่องที่เสนอที่จะทำให้ประชาชนได้รับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟสาธารณะ ไฟส่องสว่างตรงนี้ก็อยากให้ทางผู้บริหารได้นำเอาปัญหาตรงนี้ แต่ท่านจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ในการบริหารจัดการ ผมก็ขอเสนอถ้าไฟชำรุด ผ่านไปอาทิตย์สองอาทิตย์ เขาก็จะกระวนกระวายและสอบถามทุกวัน ผมก็นำเรียนตามที่ท่านได้แจ้งไป สอบถามสมาชิกหลายหมู่ก็บอกว่ามีปัญหาเช่นกัน ก็เลยอยากถามคณะผู้บริหารว่าจะมีแนวทางแบบไหนที่จะ

แก้ปัญหา อย่างน้อยอาทิตย์นี้จะได้ซ่อม อาทิตย์หน้าอะไรประมาณนี้อย่างช้าหรือ อาจจะมีมาตรการว่าทุกวันศุกร์ท่านต้องไปซ่อมไฟที่ได้รับแจ้ง อาจจะเป็นศุกร์ถัดไป หรือเปล่า ที่นำเรียนเพราะว่าเป็นปัญหาที่น่าจะแก้ได้ง่าย เพราะว่ามันตรงกับ ความรู้สึกของประชาชนเหมือนกันในการแก้ปัญหาล่าช้า ก็ขอนำเรียนกระทู้ถามสดแค่นี้ครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภาฯ)

นายอนุรักษ เพชรอินทร์

(นายก อบต.ใจดี)

ตามที่ท่านสมาชิกท่านได้กระทู้ถามสดเกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟสาธารณะ เชิญทางผู้บริหารชี้แจงครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่าน สำหรับเรื่องไฟเราเคยประชุมโฮมรูมคณะบริหาร สภาพคุณทองแดงให้มาทำงานเฉพาะ กลางคืนเราจะไม่ใช้งานเขากลางวันทีนี้ก็กำลังพิจารณาว่าคนที่จะทำไฟจะต้องผ่านการ ฝึกอบรมในการรับอนุญาตในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับไฟ ดังนั้นเราก็จำเป็นที่ จะต้องสรรหาบุคลากรเข้ามาทำงานแทนตรงนี้แต่ตอนนี้เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของพี่น้องที่ไฟมันไม่ปกติ เราก็เลยให้ทางฝ่ายท่านเลขาและคณะบริหารก็คือรองทั้ง ๒ คน ช่างจำเป็นลงไปก็มีทั้งคุณสมศักดิ์และคุณสุรชัยไปช่วยตอนนี้เริ่มทำแล้วก็แต่ก่อนได้วัสดุ อุปกรณ์จากนายช่างสัมพันธ์นายช่างอาวุธให้เอาจากร้านสหไฟฟ้าที่จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากร้านในชุมชนนี้เขาไม่ให้เครดิต เพราะฉะนั้นเราก็ต้องวิ่งไปเอาที่ศรีสะเกษ ตอนที่คุณสัมพันธ์ทำงานอยู่นั้นก็แค่บอก แต่ที่นี้ต้องมาสำรวจก็เลยให้ทางบริหารเราให้ทางหัวหน้าสำนักมารับตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการกองช่างเพื่อดำเนินการในด้านงบประมาณต่างๆ ในการซื้อวัสดุ ตอนนี้ซื้อมาแล้วครับและได้ออกไปทำ ๒ - ๓ หมู่บ้านแล้ว แต่ว่าก็เกิดฝนตกก็อุปสรรคจริงๆเรื่องไฟถ้าฝนก็ต้องหยุดทันทีเลย กลัวจะอันตรายเราก็ชี้แจงชาวบ้าน ความจริงคาดว่าปีใหม่นี้ปีหน้าปี ๖๖ อาจจะจ้างเหมา ผู้ที่มีความชำนาญในด้านไฟดำเนินการ ตอนนี้ทางคณะผู้บริหารกำลังจะดำเนินการไฟ มาทดแทนก็คือไฟโซล่าเซลล์ซึ่งกำลังจะพิจารณาการของงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งเมื่อวานก็ได้โฮมรูมไปมันมีโอกาสดำเนินการได้เข้ามาเราขอประมาณ ๑๔๐ ดวงมาให้เป็น จุดสำคัญแต่ละหมู่บ้านที่มีความจำเป็นที่จะใช้ไฟเพราะว่าทางกองช่างได้เสนอ งบประมาณว่าด้วยค่าไฟฟ้าซึ่งทำเชคเบิกจ่าย ผมต้องเซ็นอนุมัติจ่ายค่าไฟฟ้าสำนักงาน เดือนละประมาณหมื่นกว่าบาทค่าไฟพอสมควร คณะผู้บริหารภาคกลางวันให้ปิดแอร์ เพื่อให้ไฟประหยัดขึ้นก็ต้องขอร้องตอนนี้ชี้แจงพี่น้องประชาชนแต่ละหมู่บ้านว่าเริ่ม ดำเนินการได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากฝนตกเราจะพยายามดำเนินการให้พี่น้อง ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ต้องขอประทานอภัยสภาด้วย พี่น้องที่เป็น สมาชิก อบต.ของแต่ละหมู่บ้านก็ขอให้สำรวจเราจะไปดำเนินการเพราะว่า ตอนนี้ก็ ทางผู้อำนวยการกองช่างมีแล้วก็คือท่านหัวหน้าสำนักเรารักษาการก็ได้ดำเนินการ เบิกจ่ายเพื่อนำมาปรับปรุงให้ไฟส่องสว่างได้เหมือนเดิมครับ ก็ขอบคุณครับก็ชี้แจง เพียงเท่านี้ครับ

นายนิสิต ไชยศรีชะ

(ส.อบต.ม.๙)

เรียนท่านประธานอีกครั้ง ก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีที่ ท่านได้กรุณาตอบ ซึ่งเป็นกระทู้สดที่ท่านไม่ได้เตรียมก็ถือว่าท่านได้วางแผนแล้ว ก็ต้อง ขอขอบคุณซึ่งเป็นปัญหาที่ท่านจะดำเนินการจ้างเหมา ต่อไปถ้าไฟดับชนิดหนึ่งก็สว่าง แล้วก็ขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ (ประธานสภาฯ)	มีท่านใดจะกระทู้อถามสดอีกไหมครับ ถ้าไม่มี ผมก็จะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ -
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องที่เสนอขึ้นใหม่ ๕.๑ รายงานผลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจกเอกสารเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการแผนที่ทางคณะกรรมการได้ประชุมติดตามและประเมินผลแผนเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา จะอยู่ในขั้นตอนที่ ๓ ขั้นตอนจะจัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญหรือสมัยสามัญแล้วแต่กรณีเพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากผู้บริหารท้องถิ่นของสมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นสามารถอภิปรายแล้วเสนอความคิดเห็นยื่นต่อสภา ซึ่งคณะกรรมการก็ได้ประชุมเรียบร้อยแล้ว แล้วได้เลือกคณะกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการชุดเก่า เชิญทางเจ้าหน้าที่ครับ
น.ส.ธรรณชนก ทองมนต์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)	เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ท่านผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีที่เคารพทุกท่าน ดิฉันนางสาวธรรณชนก ทองมนต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจะขอเรียนเพิ่มเติมในเรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อันนี้ก็เป็นแผนเดิม ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ใช้แผนหลักไปแล้วก็คือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ แต่การติดตามนี้เราจะติดตามย้อนหลังก็คือติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าเราดำเนินการโดยใช้แผนเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณแล้วก็ตามดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภารวมไปถึงเงินนอกงบประมาณก็คือเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมหรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่เราได้รับจากส่วนกลางก็จะปรากฏในรายงานการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ก็จะไปไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้เรดำเนินการติดตามประเมินผลแผน อบต.เราโดยคณะติดตามและประเมินผลแผนซึ่งจะดำเนินการตามขั้นตอนท่านก็จะเห็นว่าขั้นตอนทั้งหมด ๖ ขั้นตอนด้วยกัน ตามหน้าแรกเลยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการและรายงานเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น จากนั้นผู้บริหารท้องถิ่นก็สรุปแล้วเสนอความเห็นต่อสภา ขั้นตอนที่ ๓ ในวันนี้ก็คือสมาชิกสภาที่ประชุมแห่งนี้โดยการนำของท่านประธานสภาเสนอผลการติดตามและเสนอผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเพื่อรับทราบผลการติดตามและในการติดตามในครั้งนี้ทางท่านสมาชิกเองก็สามารถอภิปรายและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมได้ก็มีตามเรื่องแผนที่ได้มอบให้ท่านไปตั้งแต่ที่มีการประชุมแล้วในรูปแบบจริงๆแล้วเราก็มีการติดตามทุกปีแต่ปีนี้มีการติดตามในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก็คือปีที่ผ่านมาจะมีอยู่ ๓ ส่วนด้วยกันก็คือ ส่วนที่ ๑ บทนำ วัตถุประสงค์

ขอบเขต การติดตามในระยะเวลาการติดตามประเมินผล ดูตามเอกสารก็ได้หน้าที่ ๒ ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินการ ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การวางแผน การใช้จ่าย ก็จะออกรายงานมาว่า ส่วนที่ ๓ เป็นเรื่องของผลการประเมินและข้อเสนอแนะ ขออนุญาตนำเรียนไปตามเอกสารเลย ไปที่หน้า ๗ เรื่องของการติดตามจะเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปีของเรา หน้าที่ ๗ จะเป็นเรื่องของวางแผนของ อบต.ใจดี มีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ก็จะปรากฏในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แต่รอบการประเมินในครั้งนี้เป็นรอบปี ๒๕๖๕ ก็จะออกรายงานมาทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมด ๕๖๗ โครงการ งบประมาณสองร้อยกว่าล้านงบประมาณมีปรากฏในแผน ถัดมาหน้า ๘ เมื่อมีแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว เราก็จะเอาแผนดังกล่าว ๕๖๗ โครงการ เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ ซึ่งกรอบในการจัดทำงบประมาณนั้นก็ดำเนินการเกี่ยวกับโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือกิจกรรมก็นำกรอบเหล่านี้มาจัดทำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ ๓๖ โครงการ ก็จะแยกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพราะว่ายุทธศาสตร์นี้จะเป็นเรื่องของการศึกษาซึ่งเราจะต้องดำเนินการอยู่แล้วตามอำนาจหน้าที่ของเรา รวมไปถึงการส่งเสริมกีฬา การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ด้านที่ ๑ เราก็จะมีโครงการเยอะใช้งบประมาณเยอะ ด้านที่ ๒ เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน ในปีที่ผ่านมา ๔ โครงการ ล้านกว่าบาท อันนี้ก็เป็นโครงการที่จัดทำในข้อบัญญัติที่ผ่านมา ถัดมาหน้าที่ ๙ จะเป็นรายละเอียดโครงการท่านก็สามารถดูได้ ว่าข้อบัญญัติปีที่ผ่านมา เราได้อนุมัติงบประมาณเกี่ยวกับโครงการที่มีการพัฒนาทั้งหมด ๓๖ โครงการ ยกตัวอย่างข้อ ๘ วันเด็กปีที่ผ่านมาเราไม่ได้จัด ก็จะเป็นศูนย์เพราะว่าเราโอนไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพราะว่าในช่วงแรกๆก็ยังมีปัญหาโควิดอยู่ ทั้งหมดก็ ๓๖ โครงการ ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดของโครงการนะคะ ก็จะนำเรียนในส่วนของวิธีการในการติดตามของคณะกรรมการทั้งหมด ๓๖ โครงการแยกเป็นโครงการตามที่ท่านเห็นจากหน้า ๙ - ๑๕ ต่อมาหน้าที่ ๑๖ เมื่อเรามีการอนุมัติงบประมาณข้อบัญญัติงบประมาณแล้วเราก็ต้องใช้จ่าย การใช้จ่ายงบประมาณของเราว่าในปีนั้นเรามีการเร่งรัดติดตามหรือดำเนินการโครงการใดบ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก ๓๖ โครงการเราก็ดำเนินการได้เพียง ๒๔ โครงการ เป็นเงินสิบล้าน นี่ก็คือเฉพาะโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา ก็มาดูหน้า ๑๗ ว่าเราดำเนินการด้านอะไรไปบ้าง เบิกจ่ายไปเท่าไร คงเหลือไปเท่าไร เราจะเห็นด้านสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ เรื่องเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และโครงการที่เป็นเกี่ยวกับงบผูกพัน และเรื่องของการสาธารณสุข เรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เรื่องของการศึกษา เรื่องอาหารกลางวัน เราดำเนินการไปทั้งสิ้น ๒๔ โครงการ จากหน้า ๑๗ - หน้า ๒๑ ท่านก็สามารถตรวจสอบดูได้ว่ามีการตั้งงบประมาณไว้เท่าไร เบิกจ่ายไปเท่าไร และระหว่างปีมีการโอนงบประมาณไปหรือไม่ มาดูหน้า ๒๒ เป็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของปี ๒๕๖๕ ก็จะมาเปรียบเทียบกันระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕๖๗ โครงการ อนุมัติงบประมาณไป ๓๖ โครงการ ลงนามสัญญาได้ ๒๔ โครงการก็เบิกจ่ายไป ๒๔ โครงการก็ออกมาเป็นปริมาณงานให้

ท่านได้ดูว่า นี่คืองบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ส่วนหน้าที่ ๒๓ ให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ ถือว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สามารถดูได้ก็คือเป็นรายงานที่ใช้ทั้งหมดทั้งสิ้นในปี ๒๕๖๕ ซึ่งระบบรายงานนี้ก็เป็นระบบที่ดึงมาจากระบบก็จะปรากฏตั้งแต่กลาง รายงานประจำปี งบดำเนินงานต่างๆ ท่านก็สามารถตรวจดูได้จากหน้าที่ ๒๓ ซึ่งปัจจุบันนี้เราในเรื่องของการปิดบัญชีระบบก็จะออกรายงานมาตาม นำมาจากระบบ e - plan ซึ่งก็ดึงมาจากระบบบัญชีที่เราู้จักกันดีก็คือ e - laas ก็จะออกยอดมาว่าอนุมัติไปเท่าไร มีการโอนเพิ่มโอนลดเท่าไร มีการเบิกจ่าย มีเงินคงเหลือเท่าไร ซึ่งสามารถตรวจดูได้ตามแผนงาน โครงการที่ปรากฏในเอกสาร ก็ค่อนข้างเยอะเพราะเป็นงบประมาณ ๔๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็จะขอนำเรียนในงานก่อสร้าง ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นงบเงินเดือน งบกลาง เรื่องเบี้ยยังชีพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ว่าถ้าเริ่มจากหน้า ๔๘ ก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ก็จะมีโครงการที่ปรากฏเยอะมากแต่ว่าโครงการนี้เป็นการเบิกจ่ายเงินสะสมของปี ๒๕๖๔ ระบบ e - plan ก็ดึงมาให้ท่านดูด้วยว่าโครงการเป็นการติดตามว่าเงินสะสมที่สภาได้อนุมัติไปนั้น มีการดำเนินการโครงการไหนไปแล้วบ้าง และเบิกจ่ายไปแล้วหรือยังเหล่านี้ก็จะมีโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินสะสมในปี ๒๕๖๔ และปรากฏในปี ๒๕๖๕ ด้วย เพราะว่าเรานั้นได้เชื่อมโยงเวลาเรามีเงินสะสมหรือว่าโครงการตามข้อบัญญัตินั้นต้องเชื่อมโยงในระบบแล้วระบบก็จะออกมา เพราะปัจจุบันนี้เราใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน และระบบสารสนเทศในการจัดทำบัญชีก็จะมีโครงการหลายโครงการที่อนุมัติและเบิกจ่ายไปแล้ว แต่ในส่วนตามข้อบัญญัติก็จะมีมีการโอนลดโอนเพิ่ม มีหลายโครงการเลย อันนี้ก็คือรายการที่เป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินสะสมในปี ๒๕๖๔ ที่มาเบิกจ่ายในปี ๒๕๖๕ ต่อมาหน้า ๕๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้นเราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๒ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทะเลอก หมู่ที่ ๓ ตัวแรกจะเป็นทะเลอก - ระกาน้อย ๘๖๗,๐๐๐ บาท ตัวที่ ๒ จะเป็นทะเลอกเช่นกันแต่เป็นทะเลอก - บึง ๒,๒๙๔,๕๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะออกรายการมาในระบบแบบนี้ หน้า ๖๐ เราได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย ก็คือจากงบปกติได้ ๒ โครงการแล้วก็มีเงินเหลือจ่ายอีก ๑ โครงการ ก็คือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านพะเยียว หมู่ที่ ๒ สายพะเยียว - แทรงประปูลง งบประมาณที่เราได้รับ ๔๙๘,๗๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก็ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน หน้า ๖๑ ก็จะเป็นบทสรุปสำหรับผู้บริหารก็จะมีเรื่องของยุทธศาสตร์ที่ได้นำเรียนมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วและก็มีเรื่องข้อเสนอในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ตามรายงานที่ปรากฏในเอกสารค่ะ สำหรับนักวิเคราะห์ก็ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ ขอขอบคุณมากค่ะ

ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการติดตามรายละเอียดงบประมาณที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะซักถามไหมครับ เชิญท่านนิสิต ไชยศรีชะครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ)

- นายนิสิต ไชยศรีษะ  
(ส.อบต.ม.๙) เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก ท่านเจ้าหน้าที่ที่เคารพ ทุกท่าน ผมนิสิต ไชยศรีษะ ส.อบต. หมู่ ๙ ผมไม่ได้ดูเอกสารที่ส่งมาเมื่อสักครู่ ก็อยากสอบถามโครงการที่ ๑๙ หน้า ๑๒ แผนโครงการนี้เราไม่ได้ดำเนินการหรือเปล่า เห็นงบประมาณเห็นงบประมาณน้อย งบประมาณ ๑,๖๐๐ บาท คิดว่าตัวเลขผิด หรือเปล่านั้นก็นำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณครับ
- น.ส.ธรรณูชนก ทองมนต์  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ก็ขอขอบคุณนะค่ะที่มีข้อซักถาม สำหรับโครงการก่อสร้างถนนดินตัดใหม่สายราษฎรสัมพันธ์ข้าง อบต.ใจดี หมู่ที่ ๑๐ โครงการนี้ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แต่ว่าเราไม่สามารถดำเนินการได้ก็เลยมีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระใหญ่หนองตาเอก หมู่ที่ ๑๐ ถ้าจำได้ โครงการนี้เราได้ขออนุมัติจากสภาก็คือถนนดินขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เป็นถนนคอนกรีตรอบสระใหญ่หนองตาเอก หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๔๙๓,๙๐๐ บาท และโครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่ท่านเห็น ๑,๖๐๐ บาท หมายความว่าไม่มีเงินเหลือจากการโอน ขอขอบคุณมากค่ะ
- นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ) มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ
- นายนิสิต ไชยศรีษะ  
(ส.อบต.ม.๙) ขออนุญาตอีกครั้งนะค่ะ ก็ยังไม่เข้าใจอันนี้เป็นโครงการที่ดำเนินการในเมื่อเราไม่ได้ดำเนินการแต่งบประมาณตัวนี้ใช้ไปหรือเปล่า ก็อย่าง e-plan ก็สงสัยซึ่งเราไม่ได้ดำเนินการซึ่งตอนนั้นคณะผู้บริหารก็ได้ดำเนินการเป็นถนนคอนกรีตแทน ซึ่งตรงนี้ก็ดำเนินการไม่ได้ก็นำเรียนเพียงเท่านี้ก็คือสงสัยในตัวเลขเกรงว่าผิดเพราะระบบต่อตรงก็อยากนำเรียนให้ถูกต้อง ตามความเข้าใจผมโครงการไม่ได้ดำเนินการแต่งบประมาณ โขว์ก็นำเรียนแค่นี้ครับ
- น.ส.ธรรณูชนก ทองมนต์  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ) ขอตอบอีกครั้งนะค่ะ ก็คือเมื่อก่อนเราโอนเงินไปที่หมู่ที่ ๑๐ คอนกรีตเสริมเหล็กจริงๆ โครงการนี้มันสี่แสนกว่าบาท น่าจะสี่แสนบวกหนึ่งพันหกร้อยเข้าไปนี้แหละค่ะ โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดินนี้แหละค่ะงบประมาณที่ได้รับตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๔๙๕,๕๐๐ บาท เมื่อดำเนินการไม่ได้โอนไปทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระใหญ่หนองตาเอก ๔๙๓,๙๐๐ บาท จึงเหลือเงินที่ปรากฏในระบบ ๑,๖๐๐ บาท อันนี้ก็คือระบบคำนวณเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว นั่นคือ ๑,๖๐๐ บาท คือเงินที่เหลือจากการโอนออกไปก็ขออนุญาตนำเรียน ไม่แน่ใจว่าท่านตรงนี้เป็นเงินเหลือจากการโอนตามที่ท่านอนุมัติคะ ขอขอบคุณคะ
- นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ) มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ในรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ญัตตินี้จะเป็นการรายงานผลไม่ต้องขอมติจากสภาครับ ถ้าไม่มีก็จะข้ามไประเบียบวาระที่ ๕.๒ ญัตตินายกองค้การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาสุ หมู่ที่ ๖ (ชอยอุดมสุข) ขอเชิญท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลใจดีเกี่ยวกับรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลง เชิญครับ

นายอนุรักษ เพชรอินทร์  
(นายก อบต.ใจดี)

เรียนท่านประธานที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับ ญัตติใหม่ที่ทางคณะกรรมการได้นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาเมื่อสืบเนื่องจากว่าชอยอุดมสุขนี้ได้มีการดำเนินการก่อสร้างมาบางส่วนแล้วแต่ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ในการสัญจรไป - มา ถนนไม่สมบูรณ์ทางคณะกรรมการได้เสนอโครงการเข้าไปเพื่อขอความเห็นชอบจากสภา และสภาได้อนุมัติให้ดำเนินการซึ่งการดำเนินการครั้งที่สภาอนุมัติใช้วงเงินต้องประมาณ ๓ ช่วง เป็นงบประมาณดังนี้ ช่วงที่ ๑ เป็นงบประมาณ ๕๖,๑๐๐ บาท ช่วงที่ ๒ ก็จะเป็น ๘๑,๒๐๐ บาท ช่วงที่ ๓ จะเป็น ๑๔๕,๘๐๐ บาท ทั้งนี้เมื่อเราดำเนินการก่อสร้างไปแล้วคณะกรรมการตรวจรับก็ประสบปัญหา ซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการตามที่ทางสภาอนุมัติได้ สืบเนื่องจากมีความจำเป็นหลายประการจะได้ให้ทางกองช่างได้รายงานชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อเสนอรายละเอียดให้สภาได้รับทราบและขอความอนุเคราะห์จากสภาได้โปรดพิจารณาเพื่อให้เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการโครงการครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ)

เรียนเชิญเลขานุการสภาได้ชี้แจงระเบียบแนวทางปฏิบัติครับ เชิญครับ

นายธิดช เจริญศรีเมือง  
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ในส่วนของการเปลี่ยนแปลง

คำชี้แจงงบประมาณในหมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุนเราจะใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“ข้อบัญญัติงบประมาณ” หมายความว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมสำหรับเทศบาล

ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติผู้ร่างข้อบัญญัติงบประมาณพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สองให้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น ครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ)

ตามที่ได้ฟังระเบียบจากท่านเลขานุการฯ ชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายโครงการของบ้านตาสู (ชอยอุดมสุข) ต่อไปก็ขอเชิญทางกองช่างได้ชี้แจงโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงครับ



นายขวัญชัย เหลี่ยมทอง  
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารถ และสมาชิกสภาที่เคารถทุกท่าน สำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาสู (ซอยอุดมสุข) แบ่งเป็น ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ เดิมความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๗ เมตร เป็นการเชื่อมต่อที่เค้างไว้ปรากฏว่าพอดำเนินการไปแล้วสามารถเทพได้เพียง ๒๕.๔๐ เมตร ถัดมาจะเป็นช่วงที่ ๒ จะเป็นถนนกว้าง ๒ เมตร ยาว ๘๑ เมตร จะเทระนาบไปกับตัวคอนกรีตเดิม ปรากฏว่าพอได้ดำเนินการจริงแล้วสามารถเทพได้เพียง ๗๘.๘๐ เมตร เนื่องจากติดพื้นที่ต่อมา ช่วงที่ ๓ จะเป็นกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๘ เมตร คือประมาณการเดิมแต่พอดำเนินการจริงปรากฏว่าเทพได้ ๔ เมตร ยาว ๖๗.๘๐ เมตร พอทำการประมาณราคาใหม่จะเป็นวงเงินช่วงที่ ๑ ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕.๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร เป็นวงเงิน ๕๒,๙๐๐ บาท ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๗๘.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วงเงิน ๗๘,๗๐๐ บาท ต่อมาช่วงที่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๗.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร วงเงิน ๑๔๕,๔๐๐ บาท รวมวงเงินทั้ง ๓ ช่วง เป็นเงิน ๒๗๗,๐๐๐ บาท ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภา)

ตามที่กองช่างได้ชี้แจงในรายละเอียดของโครงการการเปลี่ยนแปลงเนื่องงานของถนนที่มีการคลาดเคลื่อน เพื่อขอมติสภาในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สำหรับโครงการนี้ก็มี การผิดพลาดมาแล้วหนึ่งครั้ง ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยในการดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากปริมาณงานไม่ได้ตามใบประมาณการก็เลยต้องมาขอมติสภาเพื่อให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวของบ้านตาสู มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไปตรวจแล้ว ปรากฏว่าความกว้างของถนนได้ แต่ความยาวไม่ได้ตามใบประมาณการของช่าง เชิญครับ

นายอนุรักษ์ เพชรอินทร์  
(นายก อบต.ใจดี)

ซอยอุดมสุขก็ได้ดำเนินการไปแล้ว ไม่ได้ดำเนินการตามงบประมาณที่สภาอนุมัติ ส่วนช่างไปดำเนินการสมมติว่าผมใช้จ่ายเงิน ๑๐๐ บาท แต่ผมทำได้ ๙๐ บาท มันเหลืออยู่ ๑๐ บาท เหมือนกัน ก็คือสภาอนุมัติให้เราจัดทำ ปร.๔ ปร. ๕ โดยช่าง ทั้ง ๓ ช่วง ในสัญญาเดิมเป็นเงิน ๒๘๑,๐๐๐ บาท พอไปทำจริงๆแล้วทำได้แค่ ๒๗๗,๐๐๐ บาท เงินยังเหลืออยู่ที่นี่การที่จะเบิกเงินมีเงินต่างอยู่ ๔,๐๐๐ บาท เนื่องจากพื้นที่จำกัดเส้นนั้น ที่นี้ทำไม่ได้ตามที่สภาเห็นชอบให้ทำแล้วจะอนุมัติเบิกเงินก็สภาเป็นผู้พิจารณาให้เราก้กราบเรียนให้สภาว่าพื้นที่จำกัดทำได้แค่นี้ เนื่องจากว่าถนนเส้นนี้ทำไปครั้งหนึ่งแล้วพอไปทำใหม่ก็เกิดการผิดพลาดพื้นที่จำกัดเพราะว่าถนนมันเป็นรูปตัวเอส ซึ่งกระบวนการในการตั้งแบบให้เป็นตัวเอสมันอยากมาก เพราะแบบของเรามันเป็นแบบฉากเป็นแผ่นเหล็กตรง คิดว่าการคำนวณในการความคิดกับการไปทำจริงแล้วมันไม่ได้เหมือนการคำนวณ ก็เลยทำให้พื้นที่ใช้เงินไม่หมด ก็ขอความเห็นชอบจากสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภา)

ขอให้ทางสมาชิกดูประมาณการซึ่งจะมีอยู่ ๒ ชุด มีชุดเก่ากับชุดใหม่ซึ่งปริมาณงานก็จะลดลง ชุดใหม่ก็เป็นประมาณการที่ถูกต้องเพื่อขอให้สภาให้ความเห็นชอบ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ เชิญครับ

- นางจิตติมา ตองอบ  
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)
- เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ในส่วนของการตรวจรับเราตรวจรับตามจริง เราตรวจรับตามหน้าที่เราสามารถวัดได้ตามเนื้องานจริง ถ้าว่าตอนนี้บ้านตาสู่ก็ได้ถนนตามที่ต้องการแล้ว แต่ที่นี้ในส่วนของปัญหาที่คณะกรรมการตรวจรับพบก็คือเราไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากงบประมาณที่ทางสภานุมนัติมาและทางที่เราจะเบิกจ่ายมันลดลงเราก็เลยขออำนาจของสภาได้กรุณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณตามที่ได้อนุมัติไปแล้ว เพื่อที่จะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างทำตามรูปแบบก็คือสุดท้ายที่เขาจะทำได้ในส่วนการตรวจสอบคอนกรีตก็เป็นไปตามมาตรฐาน ก็นำเรียนเพื่อความชัดเจน ขอขอบคุณค่ะ
- นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ)
- มีท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมก็จะขอมติที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ สมาชิกท่านใดเห็นชอบเกี่ยวกับญัตตินายกองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน การใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตาสู่ หมู่ที่ ๖ (ขอยออุตมสุข) โปรดยกมือครับ
- ที่ประชุม
- มีมติรับรอง ด้วยคะแนนเสียง ๙ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง  
ต่อไปก็เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖
- ระเบียบวาระที่ ๖
- เรื่องอื่นๆ
- สมาชิกท่านใดมีข้อเสนอที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดีก็ขอเรียนเชิญครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ท่านอยากสอบถามหรือว่าเสนอแนะต่อที่ประชุมสภาผ่านไปถึงนายกถึงคณะผู้บริหารก็เรียนเชิญครับ เชิญท่านบรรลือ ศิริจันทร์ครับ
- นายบรรลือ ศิริจันทร์  
(ส.อบต. ม.๘)
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายบรรลือ ศิริจันทร์ ส.อบต.ม.๘ ตามที่ผมได้เสนอไปเป็นท่อลอดใต้คอนกรีตตรงกลางหมู่บ้าน ตอนนั้นก็ไม่มีฝนมาแล้วครับ แห้งแล้วครับ จึงขอความอนุเคราะห์คณะผู้บริหารได้ดำเนินการต่อตรงร้านค้าเจ้าเขมา ขอขอบคุณครับ
- นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ)
- เชิญท่านประมวล ดวงธนูครับ
- นายประมวล ดวงธนู  
(ส.อบต.ม.๔)
- เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ นายก คณะผู้บริหารทุกท่าน สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมขอเสนอลอกคลอง เรียกห้วยอะไรตรงบ้านตาสู่ ตรงประตูระบายน้ำผมไม่รู้จักชื่อ ทางทิศใต้ประตูระบายน้ำ ผมขอเสนอขุดลอกห้วยสำราญ - หนองตาเกาะครับ
- นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ)
- เชิญท่านเลขานุการนายกครับ
- นายพงศกรณ์ รัชต์สุพลโชค  
(เลขานุการนายก อบต.)
- เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เกี่ยวกับเรื่องไฟผมก็ลำบากใจช่วงนั้น เพราะเราขาดพนักงานงานขับรถ แต่ก่อนให้สมควรไป ผมก็ตามไป ท่านนิสัยก็ตามผม ผมก็ตามลูกน้องนั่นแหละไปเกี่ยวข้าว ทองแดงก็ไม่อยู่ วันนั้นเป็นงาน

ศพของแม่ละเอียดหลายวัน ที่นี่ยังขาดพนักงานขับรถ ตามหลักสมควรก็ไปด้วย ฉะนั้นช่วงนี้เริ่มจะเข้าล็อกจะให้ทางสุชัยไปขับรถคุยกับท่านนายกให้สุชัยขับรถส่งเจ้าหน้าที่ไปติดต่อราชการให้สมควรไปกับทองแดงไปกับสมศักดิ์ ฉะนั้นการทำอะไรทุกอย่างก็ลำบากใจพอสมควร ทรมานคนที่ถูกถาม ท่านนิสิตก็ถูก ผมก็ถูก ฉะนั้นต่อไปเราก็คงจะดีขึ้นเรื่อยๆ ช่วงนั้นเราเข้ามาใหม่ๆ ก็จะได้ลงตัว ทุกอย่างก็เข้าอยากจะทำปั๊ปปี้ไปทุกอย่างก็คงเป็นไปได้ เรื่องงบประมาณแต่ก่อนไฟกว่าจะได้อะไรมาไว้ไม่รู้ถูกหรือเปล่า เวลาหนังสือแจ้งมาค่อยไปซื้อ ฉะนั้นมีทางท่านหัวหน้าสำนักปลัด ท่านควบคุมเอาไว้เกี่ยวกับไฟก็อุ่นใจนะครับ ต่อไปก็คงจะไม่ซ้ำอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ก่อนเป็นเดือนนะครับ ผมอยู่มาแปดปีเป็นเดือนก็มีสองเดือนก็มี ถูกถามกันอย่างนี้แหละครับ ต่อไปคณะผู้บริหารก็จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงไหนดีก็จะนำมาใช้ตรงไหนไม่ดีก็ตัดทิ้งนะครับ ฉะนั้นโครงการทุกอย่างก็จะโทษใครก็ได้ลำบากกันทุกคนฝ่ายบริหารก็ลำบากเมื่อวานก็เดินสำรวจสี่โมงกว่าทางจังหวัดให้ส่งโครงการไปด่วนไปทั้งทีมทั้งท่านรอง ท่านที่ปรึกษา ไปโค้งครุมนูญวิ่งไปตาสู ออกตาสูไปอังกฤษไปห้วยสำราญบ้านใจดีหมู่ ๑ ท่านให้ส่งไปร้อยกว่าตารางเมตรส่งไปก็ยัง ดีดีกว่าที่ไม่ส่ง วันนั้นก็ไปเยี่ยมท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านก็คงได้ดูว่าคณะบริหารเราก็ไปคารวะท่านในฐานะที่ท่านได้รับตำแหน่งใหม่ ๑ ปี ท่านก็จะเกษียณ ซึ่งท่านนายกก็อยากจะมอบโค - กระบือ บอกเลขานุการว่าดูตารางให้หน่อย ก็ยังอุ่นใจ เพราะว่าการที่ท่านจะมาได้ ไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าผมก็ไม่มีอะไรท่านสมาชิกมีอะไรก็ช่วยๆ กัน ไม่ลงเฉพาะบริหารอย่างเดียว เราต้องช่วยกันเราไม่รู้หรือฝ่ายบริหารไปทางไหนถูกค่าตรงนั้น ก็ต้องออกตัวให้เป็นว่างงบประมาณยังไม่มาหรือว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มี ก็ว่าได้ ก็ขอบคุณท่านสมาชิกที่ยกมือเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงโครงการหรืองบประมาณต่างๆ ต่อไปผมก็ไปเรื่อยแหละแต่ไม่ได้วัด ปร.๔ ปร.๕ โครงการที่ทำถูกไหม ก็ไม่มีอะไรขอบคุณมากครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภา)

นายอนุรักษ เพชรอินทร์

(นายก อบต.ใจดี)

เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ฝากทางคณะผู้บริหารให้ดำเนินการจัดทำชุดดอกห้วยสำราญซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ ในการดำเนินการแจ้งแก้ไขปัญหาช่วงภัยแล้ง รัฐบาลทุกรัฐบาลถือว่าเป็นวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะภาคอีสานนี้เขาเน้นให้มีการชุดดอก ห้วย หนอง คลอง บึง ที่ต้นเขิน เพื่อให้เป็นแก้มลิงในการเก็บกักน้ำ สำหรับตำบลใจดีเรานั้น มีห้วยหนองคลองบึงที่ต้นเขินหลายที่เหมือนกันอยู่ในช่วงที่เรากำลังจะดำเนินการซึ่งในวันที่ ๙ ธันวาคมนี้ทางสำนักงานจะต้องทำคำของบประมาณ งบอุดหนุนเฉพาะกิจในเรื่องทุกเรื่องที่จะขอของบประมาณมาเพื่อขอดำเนินการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่นี้การขอของบประมาณนี้ ๑ จะต้องมีในแผนที่ดำเนินการตามแผนที่ประกาศใช้ไปแล้วก็เมื่อวานได้โฮมรุมกับคณะบริหารก็มาดูเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นการชุดดอกหนองต่างๆ ของบ้านตะแบงเขาเรียกอะไรนะครับ คลองเจ็ดสิบ ก็ไม่เป็นไรก็ดูหมดตอนนี้กำลังพยายามบรรจุเข้าไปตอนนี้การที่จะขอของบประมาณได้ ๑ จะต้องมีในแผน ถ้าไม่มีในแผนนี้เป็นไปอยาก ตอนนี้ดูแผนว่าอะไรที่มีมันมีเจ้าหน้าที่ขอไป อันที่ ๒ ถ้าจะจัดทำ

ถนนก่อสร้างถนนคอนกรีตต้องมีในทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น และมีในแผนด้วย เราเพิ่งเข้าใจบางที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเลยนะครับ เมื่อวานก็พาทางคณะผู้บริหารมีจากแยกตาสู่ไปภูมิตศลา ๑ สายที่จะมาทำ ๒. บ้านทะเลอกมาโค้งक्रमบุญ มีในทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น อันที่ ๓ จากหนองตาแม่ไปโคกมะเขืออันนี้เป็นถนนระบบใหม่มีไฟนวดกรรมเหมือนที่เราทำถนนลาดยางบ้านอังกฤษ เป็นไฟโซล่าเซลล์ ชุดลอกหนองนี้กำลังให้ทางคณะบริหารและกองช่างไปดูความเป็นไปได้ ๑. ถ้าเราชุดลอกเจ้าของพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงเขาจะยินยอมไหมจะต้องมีการประสานเพื่อให้เขาทำหนังสืออุทกชี้ให้ หากท่านใดที่จะดำเนินการให้มีการชุดลอกต้องเสนอเข้ามาถ้าไม่เสนอวันนี้ก็ฝากส่งไลน์มาก็ได้ทางบริหารจะได้ดูในช่วงที่เรากำลังเตรียมที่จะของบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งทางจังหวัดให้เราส่งภายในวันที่ ๙ ก็ประมาณสิบกว่าวันก็จะถึงเวลาส่งแล้วก็ถ้าทางสมาชิกเราแต่ละหมู่บ้านเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะเสนอมาก็เชิญนะครับ คิดว่าทุกท่านมีแผนอยู่ในมือแล้วท่านไปดูความจำเป็นแผนอันดับ ๑ - ๕ ถ้าเราเอาอันดับ ๕ มาทำก็ไม่เป็นไรเพราะเราขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขอขอบคุณครับ

ตามที่ทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจงชุดลอกห้วยหนองคลองบึง ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่ ๔ ท่านได้เสนอชุดลอกห้วยสำราญในแผนมีไหมครับ ตามหลักก็คือต้องนำเสนอเข้าแผนระดับตำบลก่อน เพราะผมอยู่ในพื้นที่ด้านล่างของประตูระบายน้ำมีความเสียหายไร่นาของพี่น้อง มีความเสียหายในเรื่องน้ำท่วม เพราะฉะนั้นที่ปล่อยจากประตูระบายน้ำมีจำนวนมากเมื่อลำห้วยแคบก็เป็นปกติของน้ำที่จะต้องขึ้นบกก็ท่วมพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างเลยครับ ก็ได้ลอกก็จะแก้ปัญหาได้ นับจากนี้ไปที่นาแถวนั้นก็จะได้ผลผลิตอะไร ถ้าไม่ลอกเขายังไม่ได้อะไรเลย เพราะว่าไม่มีคันกันน้ำเวลาน้ำขึ้นไปก็จะขึ้นบกเลยจึงไปท่วมไร่นาบริเวณตรงนั้น ระยะทางประมาณ ๒ - ๓ กิโลเมตรในการลอกเพื่อจะได้ส่งน้ำให้เร็วขึ้นเพราะว่าคลองมันแคบมากมีแต่ต้นไม้แคบๆตรงนั้น คดเคี้ยว ศรีสะเกษก็เหมือนกันตรงไหนที่ต่ำขึ้นเลยที่ผมได้ไปเดินสำรวจถ่ายรูปเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตรเสียหาย ก็อยากให้ทางสภาเสนอเข้าไว้ในแผนเพราะว่าถ้าจะมีเจ้าภาพ อย่างเช่น โครงการของพวกทหารที่เขามีแผนมีโครงการ ในช่วงปรับปรุงแผนเราก็ต้องเอาเรื่องนี้เข้าแผนด้วย มีท่านใดจะอภิปรายหรือเพิ่มเติมหรือไม่เชิญครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ)

นายธิตช เจริญศรีเมือง  
(เลขานุการสภาฯ)

เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร ในส่วนการดำเนินการชุดลอกห้วยสำราญก็ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะครับ ในส่วนของแผนก็ต้องมีการเพิ่มเติมของแผนแต่ว่าในปัจจุบันในการชุดลอกห้วยหนองคลองบึง เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติเดิมที่ท้องถิ่นเราบางอย่างอยู่ตรงนั้นก็ชุดก็จะมีการบริหารการไหลของน้ำอย่างเช่น ลำห้วยสำราญก็จะมีคณะกรรมการที่จะบริหารน้ำมีการประชุมกันทุกปี ปีละ ๒,๓ ครั้ง ที่หวัเสื่อในเรื่องลำห้วยสำราญ ก็จะมีท่านเป็นประธานในเรื่องของการดำเนินการแก้ไขปัญหาเดิมที่ก็จะมีการสำรวจ เกษกุล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องการเข้าประชุมในเรื่องของการชุดลอกบริเวณลำห้วยสำราญตรงนี้มีแผนแต่ละช่วงๆ แต่ว่าในส่วนของท่านเองก็เห็นสมควรที่จะต้องทำแผนรองรับไว้ในส่วนโครงการที่เกินศักยภาพ เราจะไปชุดเองก็ไม่ได้ อย่างคลองเจ็ดสิบเราก็เคยชุดกันเองสมัยก่อน ทุกวันนี้การชุดต้องเสนอทางท่านผู้ว่าราชการ

จังหวัดอนุมัติ ก็ขออนุญาตนำเรียนครับ  
มีท่านใดจะเสนอหรือเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ)

น.ส.ธรรณชนก ทองมนต์  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

ขออนุญาตนำเรียนในเรื่องของแผนที่เกี่ยวข้องกับแผน สำหรับเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการ  
ขุดลอกห้วยสำราญนี้ในแผนที่เกินศักยภาพของเราก็จะมีโครงการไม่แน่ใจว่าเชื่อมโยง  
กันไหม เพราะว่าในแผนตอนนี้มีอยู่ ๓ ช่วง ก็คือขุดลอกห้วยสำราญหนองปลา  
หมู ๖ และโครงการขุดลอกห้วยตากูไปห้วยสำราญ หมู ๗ และมีการขุดลอกคลอง  
ห้วยสำราญไปหนองตาเกาะ หมู ๖ เป็นโครงการขุดลอกคลองห้วยสำราญ ปริมาณ  
งานคือขุดลอกคลองขนาด ๑๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ลึก ๓ เมตร

นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ)

น.ส.ธรรณชนก ทองมนต์  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

เพราะว่าขึ้นว่าขุดลอกคลอง คลองตัวนี้เป็นคลองที่ต่อจากห้วยสำราญแล้วไปหนอง  
ตาเกาะ เป็นคลองส่งน้ำใช้ใหม่ครับ  
ในปริมาณงานระบุไว้กว้าง ๑๐ เมตร อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
มีตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ขออนุญาตนำเรียนต่อเลยนะค่ะ ที่นี้พอมาถึงเรื่อง  
ของแผน อันนี้ก็คือแผนที่เรามีอยู่แล้วก็จะได้นำเรียนในเรื่องของแผนต่อไป ตัวนี้เรา  
ใช้แผนแม่บทแผนฉบับแรกของเราแต่ไปเราก็จะไปปรับปรุงแผนในเรื่องของปริมาณ  
และงบประมาณที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพปัจจุบันของเราและจะมีเรื่องการเพิ่มเติม  
แผนซึ่งหลักการและวิธีการก็แตกต่างกันไป การเปลี่ยนแปลงก็คือมีในแผนแล้วจะ  
เปลี่ยนแปลงไปปริมาณงานหรืองบประมาณ ส่วนการเพิ่มเติมนั้นก็จะเป็นเรื่องของ  
การเพิ่มเติมโครงการที่ไม่มีในแผนเลย ไม่เคยมีมาก่อนเลย และก็จะเพิ่มเติมเข้าไปแต่  
หลักการก็คือเมื่อเพิ่มเติมแล้วก็เอาไปดำเนินการเพราะว่าการเพิ่มเติมแผนหมายความว่า  
เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน ก็คือถ้าเพิ่มเติมแผนก็ต้องนำไปดำเนินการ  
ด้วย เดียวก็จะกำหนดห้วงระยะเวลาอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็จะต้องนำ  
โครงการมาจากแผนหมู่บ้านด้วย เพราะว่าหมู่บ้านก็ต้องดำเนินการแต่ละหมู่บ้าน  
ก็จะเอามาดำเนินการไปพร้อมๆกันเพื่อให้เป็นไปตามห้วงเวลา แต่ในส่วนเงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจ พอตีเมื่อก่อนวิเคราะห์หล่าป่วย แต่ว่าเห็นมีการประชุมโฮมรูมเลือกโครงการ  
แล้วก็กำลังตรวจสอบว่าโครงการนั้นมีอยู่ในแผนถูกต้องหรือเปล่า เพราะว่าวิเคราะห์  
เป็นห่วงว่าปัจจุบันนี้เราต้องมีในระบบสารสนเทศเวลาเราใช้งบประมาณต่างๆเราจะไป  
ดึงชื่อโครงการมาจาก e – plan มันจะมีชื่อของมันเฉพาะอยู่แล้วเราอย่าไปเปลี่ยนชื่อ  
มันถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วเราไม่สามารถดึงมาได้ แล้วจะมีชื่อทั้งหมดงบประมาณ  
ออกมาเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องถูกต้องตรงกับแผนที่เรามีอยู่ อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของ  
แผนเบื้องต้นแล้วก็หลักการเกี่ยวกับการจัดทำแผนต่อไปจะขอนำเรียนในเรื่องของการ  
ประสานแผนก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีก่อนเพราะว่าเราได้โครงการซ่อมแซม  
ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการปูผิวทางอพาสติกสายช่วงหมู่บ้านใจดีหมู่ ๑ ไปบ้าน  
ทรงหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยสำราญ งบประมาณที่ได้รับตามข้อบัญญัติงบประมาณของ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ๔,๑๙๑,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ๒ ช่วงค่ะ ช่วง  
ที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร  
ยาว ๓๖๐ เมตร ต่อไปช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง  
ละ ๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สรุปแล้วเราก็ได้ ๒ ช่วง รวม

ทั้งสิ้น ๘๖๐ เมตร งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๔,๑๙๑,๐๐๐ บาท อันนี้ก็อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะค่ะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถัดมาเมื่อทางวิเคราะห้ได้มีโอกาศเข้าร่วมประชุมในการประสานแผนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเพิ่มเติมแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งการเพิ่มเติมแผนกับส่วนจังหวัดนี้เราจะต้องผ่านคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอไปด้วย ก่อนอื่นก็ยึดโครงการที่มีในแผนของเราจากนั้นก็ให้นำในแผนของเรานี้แหละไปประชุมคณะกรรมการระดับอำเภอเพื่อเห็นชอบส่งให้ก้ององค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งในวันนั้นเราได้ส่งโครงการเข้าไปทั้งหมด ๗ โครงการเข้าไปที่ประชุม มี

๑. ถนนลาดยาง AC สายลาดยางใจดี อังกุล โคกมะเขือ - สีแยกตาสู
  ๒. ถนนลาดยาง ACปูทับคอนกรีตเดิมสายอังกุลชะนำ - เขตห้วยสำราญ
  ๓. ถนนลาดยาง AC ปูทับคอนกรีตเดิมสายลาดยางแหงประปูลง - สีแยกลำภู ตะแบงเขตโคกเพชร
  ๔. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมบล็อกคอนเวิร์ตสายห้วยตึกชู - หนองประสบอังกุล หมู่ที่ ๗
  ๕. โครงการก่อสร้างประปาบ้านตาสู หมู่ที่ ๖
  ๖. โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านอังกุล หมู่ที่ ๗
  ๗. โครงการขุดลอกหนองกะเหมา หมู่ที่ ๑ อันนี้เป็นโครงการที่ผ่านคณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอแล้วและในวันประชุมนั้นก็ให้เรียงลำดับ ๑,๒,๓ เพราะเขาจะนำไปจัดลำดับความสำคัญในแผนพัฒนาของ อบจ.ด้วย ก็ได้เลือกโครงการสายลาดยางใจดี อังกุล โคกมะเขือ - สีแยกบ้านตาสู และก้โครงการสายอังกุล ชะนำเขตห้วยสำราญและขุดลอกหนองกะเหมา ตามลำดับ ส่วนโครงการอื่นก้เรียงลำดับก้จะต้องนำเข้าไปบรรจุในแผนพัฒนาที่เพิ่มเติมของ อบต.ด้วย อันนี้ก็จะได้นำเรียนในที่ประชุมทราบในเรื่องของการประสานแผน ขอขอบคุณมากค่ะ
- เชิญครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ)  
นายนิสิต ไชยศรีษะ  
(ส.อบต.ม.๙)

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนิสิต ไชยศรีษะ ขออนุญาตอีกครั้ง เพราะว่าฟังในแผนที่ประสานไปแล้วก้จะไม่มีบ้านสนใจเลยนะครับ จริงๆสนใจเองก้วิ่งประสานอบจ. แต่พอแผนออกไปจาก อบต.เราปั๊ป ไม่มีอยู่ในลำดับ ๑-๗ ก้ถือว่าลาดยาง AC คงเป็นสายอังกุล สมใจ ต่อเนื่องก้แสดงว่าไม่มีความสำคัญแต่ทางที่วิ่งไปประสานทางนั้นก้มีความจำเป็นแต่พอประสานแผนปุ้ปตรงนี้ก็เคยคุยในที่ประชุมเรื่องนี้ว่าการประสานแผนเป็นไปได้ไหมทำให้สมาชิกร่วมน่าจะไม่ถูกระเบียบหรือเปล่าจริงๆ เพราะว่าทาง อบจ.ก้อาจจะคิดต่างกับเรานะครับ เราวิ่งประสานไปว่าเป็นโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ประสานแผนของ อบต.ไปไม่มีโครงการนั้นอยู่ในลำดับ ๑ - ๗ เลย บางทีแผนจาก อบต.เราอาจจะมีปัญหาหรืออย่างไร เพราะว่าจริงๆแล้วผมเองก้ต้องบอกเรื่องนี้ประชุมทุกครั้ง เพราะว่าการประสานแผนก้คือเราเอาโครงการไหนที่จะขอขบถ้องถั้นว่าจริงๆแล้วอย่างที่ท่านนายกได้นำเรียนว่าการขอขบถ้องถั้นถนนเส้นนั้นก้ต้องขึ้นทะเบียนทางหลวงถ้องถั้น เพราะว่ามีบาง อบต.เขาเอาข้อมูลไปขึ้น

ทะเบียนไว้ร้อยละทุกเส้นในตำบลของเขาเพราะว่าผมเองก็ได้ไปคุยที่แขวงทางหลวง  
ชนบทขอขึ้นทะเบียนและก็นั่นของการขึ้นทะเบียนก็จะเก็บไว้ที่ท้องถื่นจังหวัด อัน  
นี้ก็คือการที่จะขอขบประมาณท้องถิ่น ก็คือต้องเป็นเส้นทางที่ขึ้นทะเบียน จริงๆแล้ว  
การขอขบประมาณจากเราจะเอาโครงการที่เกินศักยภาพ ถ้าเราไปขอ ๕๐๐,๐๐๐  
บาท อำนาจของเราก็ทำได้ อันนี้ก็แค่แสดงความคิดเห็นจริงเป็นโครงการที่จะมา  
เชื่อมตรงนั้นให้สุดแล้วก็ไปขอให้ทาง อบจ.ลงในแผนให้แต่ประสานไปแล้วไม่มี  
โครงการมา ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ใจโชติ

(ประธานสภาฯ)

น.ส.ธรรณูชนก ทองมนต์

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ)

ก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ทักท้วงมา เพราะว่าโครงการแต่ละโครงการจะมีขั้นตอน  
ของมันอยู่ก็คือโครงการจาก อบต.และส่งไปที่คณะกรรมการประสานแผน ซึ่ง  
คณะกรรมการประสานแผนนั้นตัวแทนจาก อบต.ก็คือท่านนายกองค์การบริหารส่วน  
ตำบลและท่านปลัด ที่จะไปร่วมเป็นคณะกรรมการในการประสานแผนนะค่ะ  
เพราะว่าขั้นตอนจะต้องมีแผนจากท้องถิ่นไปสู่อำเภอและก็จากอำเภอไปสู่หน่วยงานที่  
รับผิดชอบในส่วนของโครงการนั้นนะค่ะ เช่น ถนนหนทางนี้ อบจ.ก็รับผิดชอบในส่วน  
ของถนนทางจังหวัดก็จะมีประสานแผน อบจ. ถ้าสมมติเป็นแบบนี้เราจะ  
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น อันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการ  
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแต่ในส่วนว่ามีหรือไม่มีนะค่ะจะมีตัวอย่าง  
จะขอนำเรียนในที่ประชุมเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่นำเรียนเป็นของที่เพิ่มเติม ส่วนที่  
เหมือนแผน อบจ.เหมือนแผนเราเหมือนกันทั่วประเทศ ก็คือมีแผนต้นฉบับ มีแผน  
แม่บท เขาเรียกว่ามาสเตอร์แพลน ถ้าจะมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงตามความ  
ต้องการและนโยบายของท่านนายกความจำเป็นของพี่น้องประชาชนความเดือดร้อน  
ของพี่น้องประชาชน อบต.ก็จะดำเนินการเช่นกัน อบจ. อบต.ก็จะดำเนินการเป็น  
คณะฯไปในส่วนของโครงการนั้นจะขอนำเรียนในส่วนของโครงการที่ปรากฏใน  
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉบับแรกก็มีโครงการแล้ว อันนี้ก็คือฉบับ  
เพิ่มเติมที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้แต่ฉบับแรกของใจดีเราก็มีเหมือนกัน ฉบับแรกของ  
อบจ.ที่มีแล้วต้องเพิ่มเติมก็มีถนน คสล.บ้านภูมิศาลา หมู่ ๔ ไปบ้านตาสู ใจดี  
(ต่อเนื่อง) อย่างนี้ก็มียู่แล้วในแผน งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น แล้วก็  
มีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามห้วยเหนือ บ้านบึง หมู่ที่ ๒ เส้นตาช้างถึงตำบลใจดีไม่  
แน่ใจว่าเส้นไหนใช่ใหม่ค่ะ อันนี้ก็มีอยู่ในมาสเตอร์แพลนของเขาแล้ว ก็จะมีแบบนี้เรา  
จะประสานแผนเมื่อ อบจ.มีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเราก็จะประสานไปเรื่อยๆ  
เมื่อมีหนังสือแจ้งมาเราก็จะประสานไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นต้องขอเรียนให้ท่านได้  
สบายใจว่าในรอบถัดไปถ้ามีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนนะค่ะก็ขอให้ท่านได้  
นำเสนอโครงการเราก็มีคณะกรรมการที่ทางสภาได้แต่งตั้งขึ้นด้วย ก็มีท่านนิสิตด้วย  
คณะกรรมการพิเศษชุดที่ติดตามก็คงจะได้มาร่วมกันดู เพราะว่าบางครั้งบางที  
โครงการที่ ๑ มากก็อาจจะยังไม่ถึงจุดที่หรือความเห็นของท่านของต้องขออภัยด้วย มา  
เห็นอีกตัวหนึ่งก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านตาโคล หมู่ที่ ๘ ก็มีในแผนของ อบจ. อันนี้ก็ขอ  
นำเรียนว่าโครงการของตำบลใจดีเราก็มีปรากฏใน อบจ.อยู่ถ้าหากอยากทราบข้อมูล

หรืออยากได้ข้อมูลก็ประสานทางวิเคราะห์ก็ได้ เพราะปัจจุบันนี้แผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อมีการเพิ่มเติมแผนหรือเปลี่ยนแปลงแผนก็จะลงไว้ในเว็บไซต์ ก็สามารถดูได้รวมถึงงบประมาณที่ได้รับด้วย สำหรับวิเคราะห์ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ  
ขอบคุณค่ะ

นายสมพงษ์ ใจโชติ  
(ประธานสภาฯ)

มีท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นางจิตติมา ตองอบ  
(หัวหน้าสำนักปลัด อบต.)

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านนะคะ ก็ขออนุญาตนำเรียนรายงานผลช่วงที่ผ่านมา อบต.ใจดี ได้เปิดรับสมัครเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง มีการเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๓ พฤศจิกายน ตามวันเวลาราชการ จำนวน ๘ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ซึ่งทั้งหมดเราก็จะเปิดรับสมัครจำนวน ๔ ตำแหน่ง ก็จะมีผู้มาสมัครเพื่อที่จะสอบคัดเลือก จำนวนรวมทั้งหมด ๑๒ ท่าน ก็เป็นตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร อันนี้จะเป็นตำแหน่งประเภทภารกิจ ก็จะประกอบด้วยนายสมพงษ์ มัลลย์พาน คนนี้ได้ข่าวว่าเป็นอดีตนายก อบต. สำโรงตาเจ็น อายุ ๕๒ ปี และท่านที่ ๒ นางสาวเขมิภา แสงเพ็ง คนนี้อยู่ตำบลศรีสะอาด ถามว่าได้ข่าวมาจากไหนบอกว่าจะมาจากข่าวแดนลำดวน ตำแหน่งที่ ๒ ผู้ดูแลเด็ก เป็นประเภททักษะ ก็มี ๒ ท่าน ก็คือนางสาวอุมาพร สาภล กับนางสาวเวรสุวรรณ วรรณ อันนี้ก็บ้านตาสู่ส่งเข้าประกวดทั้งสองคน ต่อไปประเภททั่วไป พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มี ๑ คน ก็คือนายมงคล ศรีลาชัย ถ้าสอบไม่ผ่านก็คือไม่ได้เหมือนกัน เพราะว่าเกณฑ์ก็คือ ๖๐ คะแนน ทุกภาค และก็ตำแหน่งสุดท้าย คนงานทั่วไป กองการศึกษาที่มีคนสมัครทั้งหมด ๗ คน ก็จะประกอบด้วย ๑. นางสาวจันจิรา ไกรราม เป็นลูกท่าน อปพร.บ้านทะเลอก ๒. นางสาวหนึ่งธิดา บุตรเสมียน ๓. นายชาญผล ประจง ๔. นางสาวสุภาพร ไกรราม ๕. นางสาวณัจพร คำวิเศษ มาจากโสน อันนี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกล เป็นลูกสะใภ้ ผอ.กองคลัง ๖. นางสาวปวีณา ประชุมวงษ์ ๗. นางกันยา สอนพุด ทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือจำนวน ๑๒ รายกับ ๔ ตำแหน่ง ก็ขออนุญาตเรียนว่าทางคณะทำงานก็จะทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด ในส่วนของคณะกรรมการสรรหาทางท่านผอ.กองคลัง แต่เดิมท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยพอมีคนใกล้ตัวมาสมัคร ท่านก็ถอนตัวออกก็จะไม่ร่วมออกข้อสอบหรือร่วมเป็นส่วนใด ๆ กับกระบวนการคัดสรรในครั้งนี้ ซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นก็จะมีท่านปลัดเป็นประธานสรรหาในตำแหน่งอยู่แล้ว ก็จะดำเนินการซึ่งในวันนี้ก็จะเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภายในวันพรุ่งนี้นะคะ เราก็จะมีการสอบในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จะดำเนินการสอบภาค ก ภาค ข ช่วงเช้า และสัมภาษณ์ช่วงบ่าย ก็คาดว่าจะประกาศผลการสอบได้ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กำหนดการสอบก็จะประมาณนี้ก็นำเรียนให้ทุกท่านทราบ อันนี้ก็เป็นการสอบเพื่อสรรหาบุคคลเข้ามาในตำแหน่งที่ว่างมีกรอบอัตราตำแหน่งไว้แล้วของพนักงานจ้างทั้งทั่วไปและภารกิจ ขอขอบคุณค่ะ



นายสมพงษ์ ใจโชติ มีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับในวาระอื่นๆ ถ้าไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การ  
(ประธานสภา) บริหารส่วนตำบลใจดีทุกท่าน ท่านคณะกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เข้า  
ร่วมในวันนี้ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
(นายธิดเดช เจริญศรีเมือง)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี /ปลัด อบต.

เสนอ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.ใจดี ได้พิจารณาตรวจสอบบันทึกรายงาน  
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
(นายธิดเดช เจริญศรีเมือง)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี /ปลัด อบต.

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง เมื่อ  
วันที่ .....ธันวาคม.....พ.ศ. ๒๕๖๕.....

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
(นางสาวสุนัน บุตรเสมียน)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
(นางสาวนวลอนงค์ ชาญพิณีจ)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ  
(นางกัญญา มุลจัต)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี หมู่ที่ ๑๐

เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลใจดี สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ในการประชุมสภาสมัย.....  
สมัยที่.....ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  
(นายสมพงษ์ ใจโชติ)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลใจดี



